

ความริเริ่มเพื่อความเสมอภาคทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เปลี่ยนโฉมการให้บริการสาธารณะในมณฑลลอสแอนเจลิส

ความริเริ่มเพื่อความเสมอภาคทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการโยธาจัดทำขึ้น เพื่อระบุและจัดการกับความไม่เสมอภาคทั่วทั้งมณฑลในด้านการวางแผน การส่งมอบ และการกระจายการลงทุนและบริการ โดยตามแนวทางการทบทวนนโยบาย การวิเคราะห์การลงทุน และการมีส่วนร่วมของชุมชน กรมโยธาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการตอบโจทยความต้องการของชุมชนด้วยโอกาส เพื่อวางแผน ส่งมอบ และกระจายการบริการให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลของมณฑลลอสแอนเจลิสได้ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นให้บริการชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน ในชุมชนด้วยโอกาสเพื่อปิดช่องว่างด้านเชื้อชาติ เป้าหมายของกรมโยธาธิการคือการสร้างและเร่งวาระการต่อต้านการเหยียดสีผิวของมณฑล สิ่งที่คุณพบจากโครงการความคิดริเริ่มนี้จะนำมาเป็นพื้นฐานนโยบายที่เน้นด้านความเสมอภาค ซึ่งจะจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นและยอมรับเสียงของชุมชนของเรามากขึ้น นำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับผู้อยู่อาศัยในมณฑลและคนรุ่นต่อไปในอนาคต



ความคิดริเริ่มแบบหลายชั้นใช้ประโยชน์จาก กลวิธีหลายอย่าง ซึ่งรวมถึง:



การวิเคราะห์การลงทุน เพื่อระบุความเหลื่อมล้ำในการกระจายการลงทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานล่าสุดและโครงการที่วางแผนไว้แบบสร้างขึ้นครั้งเดียวภายในพื้นที่บริการ PW ที่มีอยู่



การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เพื่อระบุความเหลื่อมล้ำในคุณภาพของสภาพโครงสร้างพื้นฐานและบริการในปัจจุบันภายในพื้นที่ให้บริการ PW ที่มีอยู่ โดยเน้นที่พื้นที่ด้วยโอกาส



การวิเคราะห์ภาระ เพื่อระบุความเหลื่อมล้ำในการกระจายผลกระทบด้านลบต่อชุมชนผิวสีภายในพื้นที่บริการของ PW



การทบทวนนโยบาย เพื่อระบุนโยบายกระบวนการ หรือแนวปฏิบัติที่มีอยู่ที่สร้างและคงไว้ซึ่งอุปสรรคอย่างเป็นระบบต่อการบรรลุผลลัพธ์ที่เท่าเทียมกัน

เอกสารข้อเท็จจริงของหน่วยงาน

กรมโยธาธิการมณฑลลอสแอนเจลิสเป็นหนึ่งในหน่วยงานเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และให้บริการที่จำเป็นแก่ผู้คนมากกว่า 10 ล้านคนในพื้นที่บริการระดับภูมิภาคกว่า 4,000 ตารางไมล์ (ประมาณ 10,360 ตารางกิโลเมตร)

หน่วยงานนี้เป็นหนึ่งในแผนกและหน่วยงานของมณฑลทั้ง 51 แห่งที่ทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนของมณฑลลอสแอนเจลิส

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่น่าเชื่อถือที่สุดในภูมิภาค กรมโยธาธิการจะมุ่งตอบสนองต่อความต้องการสาธารณะ ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับชุมชน พนักงานของเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่จำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยและกิจการทั้งหมดในมณฑลลอสแอนเจลิส



บริการหลักและบริการสนับสนุนทั้ง 7 ด้าน:



ทรัพยากรแหล่งน้ำ



การขนส่ง



บริการด้านสิ่งแวดล้อม



การบริหารงานก่อสร้าง



บริการเทศบาล



การทำสัญญาสาธารณะและการจัดการทรัพย์สิน



บริการธุรการ

งบประมาณประจำปีกว่า 3,600 ล้านดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนจากรายได้ที่จำกัด เช่น ภาษีน้ำมัน การประเมินผลประโยชน์ การขายน้ำและท่อระบายน้ำ ค่าธรรมเนียมผู้ใช้งานและรายได้อื่น ๆ นอกจากนี้ หน่วยงานยังจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ การขนส่งและของเสียอย่างยั่งยืน รวมถึงการลงทุนกว่า 130 โครงการที่มีมูลค่าการก่อสร้างกว่า 3,300 ล้านดอลลาร์ กรมโยธาธิการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงกลยุทธ์ให้ก้าวหน้าผ่านกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมและโอกาสในการทำสัญญาที่เป็นมิตรกับธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองธุรกิจขนาดเล็กของมณฑล พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ในการจ้างแรงงานในท้องถิ่น

ในปีงบประมาณ 2020-2021 กรมโยธาธิการได้ทำสัญญามูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยสร้างงานถึง 12,394 ตำแหน่งในหลากหลายหน่วยงานประกอบด้วยพนักงานประมาณ 4,000 คนในงานเกือบ 500 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาชีพ งานเทคนิค งานเสมียน หรืองานฝีมือที่ต้องใช้ทักษะ

1 ที่มา: <https://lacounty.gov/government/departments-commissions-and-agencies/los-angeles-county-departments/>